



ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปรากฏว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจำนวน 548 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการพร้อมทั้งขอความร่วมมือ ชาวจังหวัดสมุทรสาครให้งดเดินทางออกนอกพื้นที่และกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด ประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่อเนื่องจังหวัดปทุมธานี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการระบาดตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ขอให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในชุมชนที่มีความแออัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น และติดตามข่าวสารจากทางราชการ และมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหรือที่มีประวัติการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 หรือพื้นที่เสี่ยงตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือผู้บังคับบัญชา ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล พิจารณาให้ดำเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับ โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และให้ปฏิบัติตน ดังนี้

2.1 รายงานตัวโดยการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านไลน์ TU COVID-19 2.2 ทำการวัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) จนกว่าจะครบระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาคร และแจ้งข้อมูลผ่านแบบติดตามอาการประจำวัน สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไลน์ TU COVID-19

2.2 ให้เฝ้าสังเกตอาการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไข้หรือ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว ให้เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลทันที

2.3 ขอให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกคน ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน งดใช้บริการขนส่งสาธารณะ และงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

3. กำหนดให้ คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน หากมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานใดๆ ภายในคณะ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้มาปฏิบัติงานที่คณะตามปกติ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

4. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถติดตามแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันการ ระบาด
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <https://tu.ac.th/uploads/newstu/pdf/guideline%20coronavirus..pdf>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษักรอรั่มษ์ เจษฎาณเมธา)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์